



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๑/๓๓๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านปลัด อบต.ทุ่งคอก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ได้จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก จึงเรียนมาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ความเห็นปลัดฯ.....

  
หม่อมทอง

  
(น.ส.ปาริชาติ เจริญศิลป์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

พ.อ.อ.

  
(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ความเห็นนายกฯ.....

ทราบ

  
(นายสุรพล (ต้นกสิกิจ))

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก



รายงานผลการดำเนินการ  
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริต  
ประจำปี ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

---

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินการมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและคุณภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับมาตรการเชิงบวกในการป้องกันปัญหาการกระทำผิดวินัย แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก รวมทั้งการมีส่วนร่วมในความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่ได้กำหนดไว้อีกด้วย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

แบบรายงานการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๖
<p>๑.ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการ</p>	<p>๑.๑.๑ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งคอก</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๒. โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน</p>	<p>ดำเนินการจัดทำโครงการการจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งคอก และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นอกสถานที่ ณ วัดหนองวัลย์เปரியง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๓ การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและ เข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ</p>	<p>ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ วันสำคัญ ทางศาสนา และเข้าร่วม พิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้</p> <p>๑.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร</p> <p>๒. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๖
		๓. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๔. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ๕. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ๖. จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเข้าวัดทำบุญในเทศกาลต่าง ๆ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณข้าราชการ และประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น	๑ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดีเด่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
๒. รวบรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ	๑ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ



ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย	๒ ดำเนินการจัดทำช่องทางกรร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง	<p>ช่องทางกรร้องเรียน ๑. ผ่านทางสำนักปลัด ๒. Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า <a href="http://www.thungkhok.go.th">www.thungkhok.go.th</a> ๓. ร้องเรียนผ่านตู้ / กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ๔. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ๕. โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๙๖๙๙๓๓ ๖. Face book องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้</p>	๑. มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้	<p>ดำเนินการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร	<p>ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
๓.๒ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไร้อุจริต	๑. ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง	<p>ดำเนินการชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๖
<p>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>ดำเนินการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ ทางเว็บไซต์</p>	<p>ดำเนินการการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

## ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาประกอบใช้การจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาคือได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง

### ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

#### ปัจจัยสนับสนุน

๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ให้ความสำคัญส่งเสริมกับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผน และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผน

#### ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม

๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ

#### ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดให้การระดมบุคลากร/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ

๒. พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

และการป้องกันการทุจริตให้มากกว่านี้

๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวปาริชาติ เจริญศิลป์)

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖